



**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม**

แผนแม่บท	5. พลังทางสังคม	6. พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิบัติการด้านสังคม		ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ (การออกแบบที่ยืดหยุ่น UD)	ปฏิรูปด้านสังคม (การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ)	

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

**Big Rock :** การปฏิรูปการมีบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสวัสดิการฯ

**ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม**

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างพลังทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
--------------------------------------	--	--	---------------------

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการ	โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	การบริหารจัดการด้านคนพิการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
---	---	---	----------------------------	--



<p>ความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ</p> <p>การรวบรวมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ</p> <p>สนับสนุนงานอาสาสมัครฯ</p> <p>ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฯ</p> <p>ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฯ</p> <p>กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>การดำเนินงาน APCD</p> <p>งานวันคนพิการสากล</p>	<p>ปรับสภาพบ้าน</p> <p>สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน</p> <p>ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ</p>	<p>ส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน</p> <p>ส่งเสริมด้านอาชีพ สพอ.คนพิการ</p> <p>พัฒนาศักยภาพสตรีพิการ</p> <p>บงลทุนสพอ.</p>	<p>เงินสงเคราะห์</p> <p>กายอุปกรณ์</p> <p>ศูนย์บริการคนพิการ</p> <p>สามภาษามือ</p> <p>ผู้ช่วยคนพิการ</p> <p>สวัสดิการคนพิการระดับชุมชน(กยผ.)</p> <p>ส่งเสริมการมีบัตรคนพิการ</p>	<p>สวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก</p> <p>สวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>ส่งเสริมการมีอาชีพ (ค่าอาหาร สพอ.)</p> <p>ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับคนพิการ</p>	<p>ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิบัติ</p> <p>สมัครใจช่วยเหลือคนพิการระดับชาติ</p> <p>ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>งานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ</p> <p>ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านคนพิการ</p> <p>ขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>	<p>ปรับปรุงระบบ MA</p> <p>พัฒนาระบบบริหารราชการ</p> <p>ส่งเสริมการป้องกันทุจริต</p> <p>พัฒนาบุคลากร</p> <p>ประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>
---	--	---	--	--	---	---

เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 753,001,325.48 บาท ร้อยละ 91.60